

## หลักสูตรการทำกระเป๋าจากผ้าขาม้า

จำนวน ๓๑ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม  กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ  
 กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์  กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

+++++

### ความเป็นมา

ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้

จากการสำรวจความต้องการการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องของประชาชนมีความต้องการฝึกทักษะอาชีพกระเป๋าจากผ้าขาม้า ซึ่งเป็นอาชีพอิสระที่ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ จำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อเป็นการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านมาทำเป็นกระเป๋าจากผ้าขาม้าที่มีความสวยงาม สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ระยะเวลานาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษาในสังกัดที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต จึงได้จัดทำโครงการการทำกระเป๋าจากผ้าขาม้าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคที่ถูกต้อง สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า นำความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างอาชีพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจการผลิตสินค้า ตลอดจนนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันได้

### หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา อาชีพเพื่อการมีงานทำ กำหนดหลักการไว้ดังนี้

๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

๒. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

๓. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

๔. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

### จุดมุ่งหมาย

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพการทำกระเป๋าจากผ้าขาม้า

๒. เพื่อพัฒนาด้านอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่

๓. เพื่อให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุน และการกำหนดราคาขาย

๔. เพื่อให้มีความรู้ด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ และเทคนิค

การบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนด้านการตลาด

## กลุ่มเป้าหมาย

๑. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
๒. ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

## ระยะเวลา

หลักสูตรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด ๓๑ ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ๕ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ๒๖ ชั่วโมง

## โครงสร้างหลักสูตร กระเป๋าจากผ้าขาวม้า

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	อุปกรณ์การทำ กระเป๋าจาก ผ้าขาวม้า และการจัดเตรียม วัสดุในการจัดกิจ	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อุปกรณ์การทำ กระเป๋าจากผ้าขาวม้า และการจัดเตรียม วัสดุในการจัดกิจ	- อุปกรณ์กระเป๋าจาก ผ้าขาวม้า ๑. ผ้าขาวม้า ๖ ผืน ๒. ผ้ายาว ๒ เมตร ๓. ไยสังเคราะห์ ๑ กก. ๔. หัวซีป ๑๑ อัน ๕. ซีป ๑๑ เมตร ๖. ไยโพลีเอสเตอร์ ๑๑ แผ่น ๗. ปรับระดับสาย ๑๑ คู่ ๘. ด้าย ๕ หลอด - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วัสดุผ้าขาวม้า - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อุปกรณ์ในการทำ กระเป๋าจากผ้าขาวม้า	- วิทยากรบรรยาย วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทำกระเป๋า จากผ้าขาวม้า เทคนิคการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการ ทำกระเป๋าจาก ผ้าขาวม้า  - วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิค การทำกระเป๋าจาก ผ้าขาวม้าในแต่ละ ขั้นตอน	๒ ชั่วโมง	-
๒	กระเป๋าจาก ผ้าขาวม้า	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระเป๋าจากผ้าขาวม้า ได้ ๒ เพื่อสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนา อาชีพเดิมหรือสร้าง อาชีพใหม่	- ขั้นตอนการทำกระเป๋า จากผ้าขาวม้า - ความรู้พื้นฐานกระเป๋า จากผ้าขาวม้า - การลงมือปฏิบัติ <b>กระเป๋าจากผ้าขาวม้า</b> - วาดแพตเทิร์นกระเป๋า โดยมีความสูง ๑๓ นิ้ว กว้าง ๒๓ นิ้ว แล้วตัดผ้า ด้านนอก ด้านใน และผ้า กาวตามแบบ	- วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิค กระเป๋าจาก ผ้าขาวม้าในแต่ละ ขั้นตอน - วิทยากรให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน กระเป๋าจาก ผ้าขาวม้า พร้อมกับ การตอบข้อสงสัย	-	๒๖ ชั่วโมง

			<p>-วาดแพตเทิร์นความยาว ๒๓ นิ้ว กว้าง ๒ นิ้ว แล้วตัดผ้า ด้านนอก ด้านใน และผ้ากาวตามแบบ อย่างละ ๒ ชิ้น เพื่อทำสายชิป</p> <p>- วาดแบบความยาว ๓๕ นิ้ว กว้าง ๓ นิ้ว แล้วตัดผ้า ด้านนอก ด้านใน และผ้ากาวตามแบบ อย่างละ ๒ ชิ้น เพื่อทำสายสะพาย</p> <p>- วาดแบบความยาว ๓ นิ้ว กว้าง ๓ นิ้ว แล้วตัดผ้า ด้านนอก ด้านใน และผ้ากาวตามแบบ อย่างละ ๒ ชิ้น เพื่อทำที่ห้อยแหวนดี</p> <p>- จากนั้นต่อผ้าที่ต้องการตั้งสายขึ้น</p> <p>- รีดผ้ากาวกับด้านผ้าของแผ่นกระเป๋า ด้านนอก รีดผ้ากาวชิป ผ้ากาวสะพาย ผ้ากาวแหวนดี</p> <p>- เย็บริมทั้งสองโดยรอบของที่แขวนแหวนดีและสายสะพาย</p> <p>- นำชิปเย็บเข้ากับสายชิป ใช้ตีนผีติดชิปและเย็บตะเข็บบน</p> <p>- จากนั้นเย็บกระเป๋าชิป วัดจากด้านบนลงล่าง ๑๐ ซม. วัดออกจากเส้นกลางข้างละ ๙ ซม.แล้ววัดจากเส้นลง ๑ ซม.วัดลง ๓ ซม.แล้วหาที่กึ่งกลางของแผ่นกระเป๋าชิป</p> <p>- นำแผ่นกระเป๋าชิปคว่ำ ด้านถูกลงบนแผ่น</p>	ระหว่างการจัดกิจกรรม		
--	--	--	---	----------------------	--	--

			<p>กระเป๋าด้านนอกเย็บตามเส้น เจาะรูตามเส้นแล้วเย็บเป็นกระเป๋าด้านหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัดแหวนตีกับแผ่น</li> </ul> <p>กระเป๋าด้านนอกแล้วเย็บ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากึ่งกลางของแผ่น</li> </ul> <p>กระเป๋าลงแล้วติดหูหัว</p> <p>ติดสายสะพายแล้ว</p> <p>ติดปักเค็ลให้เรียบร้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำสายซิปติดกระเป๋าด้านนอกแล้วเย็บ</li> </ul> <p>ตะเข็บบน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เย็บกระเป๋าคู่ต่อกัน</li> </ul> <p>ตามทรงที่ตัดไว้ตามแบบทั้งสองด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำผ้าส่วนที่ทำด้านใน</li> </ul> <p>กระเป๋ายึดแบบเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำกระเป๋ามาประกบกัน</li> </ul> <p>ด้านผิวด้านในแล้วสอย</p> <p>โดยรอบแล้วตรวจความเรียบร้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากนั้นกลับด้านนำ</li> </ul> <p>ด้านนอกออกมาพร้อมใช้</p>			
๓	การจัดการและการจำหน่าย	-เทคนิคการจัดการและการจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการและการประกอบอาชีพ</li> <li>- การเลือกทำเล / การจำหน่าย</li> </ul>	<p>วิทยากรอธิบาย</p> <p>การบริหารจัดการ</p> <p>ในการประกอบอาชีพ ช่องทางการจำหน่าย</p>	๓ ชั่วโมง	-
รวม					๕ ชั่วโมง	๒๖ ชั่วโมง

### สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

### การวัดผลประเมินผล

๑. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรม
๒. การประเมินผลงานการปฏิบัติระหว่างเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

### การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. มีผลงานการประเมินชิ้นงานที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์กระเปาะจากผ้าขาวม้า

### เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับ

วุฒิบัตร ออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

